

ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/๐๐๒



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต
ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งเสริมการมีรายได้ ผ่านการฝึกทักษะอาชีพ “ สกร.Learn to Earn สร้างงาน สร้างรายได้ ”
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง พัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียน มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประกาศจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “สกร. Learn to Earn” สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและฝึกทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง โดยเน้นทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน อาทิ ทักษะดิจิทัล ทักษะด้านเทคโนโลยี การเกษตรสมัยใหม่ และงานบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต ขอให้ท่านมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการมีรายได้ ผ่านการฝึกทักษะอาชีพ “สกร. Learn to Earn สร้างงาน สร้างรายได้” ไปยังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต ผ่านทางระบบออนไลน์ (Google Forms) โดยแบ่งเป็นรายงานตามไตรมาส ดังนี้

๑. ไตรมาสที่ ๒ ให้รายงานภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘
๒. ไตรมาสที่ ๓ ให้รายงานภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๓. ไตรมาสที่ ๔ ให้รายงานภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ สามารถสแกน QR Code รายงานผลการดำเนินงาน ฯ ได้ที่ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ หรือได้ทางเว็บไซต์ <https://forms.gle/๙๒๖JfjWERS๗๑WfQN๙>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมณฑาทิพย์ เสวยงคะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต



รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐

“เรียนดี มีความสุข”